

RAP & PACOFP

Kế hoạch trồng rừng thay thế và Chiến dịch nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng



NGÂN SÁCH
90,000 đô la Úc

CHỦ DỰ ÁN HTKT
Ban QLDA 2

ĐƠN VỊ LIÊN QUAN
NH ADB, Sở NN&PTNT, Sở TNMT, UBND và Sở GTVT, Khu BTTN Văn Bàn

SẢN PHẨM ĐẦU RA
Kế hoạch trồng rừng thay thế và Chiến dịch nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng

Là một hợp phần của Dự án Kết nối Giao thông các tỉnh Miền núi phía Bắc (NMPTCP), dự án HTKT này sẽ lập Kế hoạch trồng rừng thay thế (RAP) cho ba tỉnh bị ảnh hưởng, và một Chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về Bảo vệ rừng (PACOFP). Kế hoạch trồng rừng thay thế nhằm giảm thiểu các tác động tiềm ẩn đối với rừng do triển khai thi công dự án, thông qua một kế hoạch bồi thường chi tiết các tài nguyên rừng bị tác động trong khu vực thực hiện dự án. Chiến dịch PACOFP nhằm tuyên truyền tầm quan trọng của bảo vệ rừng và sự cần thiết phải giải quyết các tác động đến rừng trong các dự án cơ sở hạ tầng giao thông. Chiến dịch sẽ hướng tới đối tượng là chính quyền các tỉnh, nhà thầu xây dựng, cộng đồng địa phương và đặc biệt chú trọng tới đồng bào dân tộc thiểu số.

Những nỗ lực để phát triển ngành GTVT thân thiện với môi trường

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC



Đảm bảo việc cải thiện kết nối không gây tác động tiêu cực tới tài nguyên rừng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng núi Tây Bắc Việt Nam.



Nâng cao năng lực cán bộ Bộ GTVT và UBND các tỉnh trong việc lập và triển khai kế hoạch trồng rừng thay thế cho các dự án trong tương lai, giảm thiểu những tác động nghiêm trọng lên tài nguyên rừng từ các dự án đường



Nâng cao nhận thức cán bộ Bộ GTVT, các bên đối tác và cộng đồng địa phương về tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng và nhu cầu giải quyết các tác động lên tài nguyên rừng trong tất cả các giai đoạn của mọi dự án cơ sở hạ tầng GT.



Hỗ trợ phát triển bền vững ngành GTVT Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo.

QUY TRÌNH VÀ SẢN PHẨM ĐẦU RA

LẬP KẾ HOẠCH TRỒNG RỪNG THAY THẾ



Giải quyết các tác động rừng liên quan tới dự án

Rà soát các vấn đề liên quan đến rừng của báo cáo Đánh giá tác động môi trường trong dịch vụ tư vấn TKKT Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Điều tra và đánh giá khu vực rừng bị ảnh hưởng, chức năng và trạng thái rừng

Hỗ trợ cập nhật các kế hoạch môi trường liên quan

CHIẾN DỊCH NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ BẢO VỆ RỪNG



Tuyên truyền về tầm quan trọng của bảo vệ rừng

Tập trung vào các tác động lên tài nguyên rừng trong quá trình lên kế hoạch, thiết kế và triển khai các dự án cơ sở hạ tầng

Tổ chức các hội thảo và chiến dịch cũng như đánh giá kết quả đầu ra

Dân tộc thiểu số là đối tượng cần đặc biệt lưu ý